

Số: /UBND-TH

Tuyên Quang, ngày tháng 12 năm 2023

V/v thực hiện Nghị quyết số 217/NQ-CP
ngày 15/12/2023 của Chính phủ

Kính gửi: - Các sở, ban, ngành;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

Thực hiện Nghị quyết số 217/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2023;

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tập trung, chủ động triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 217/NQ-CP ngày 15/12/2023. Trong đó, tập trung thực hiện tốt những công việc cụ thể sau:

1.1. Tiếp tục theo dõi sát tình hình, phối hợp chặt chẽ, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trên các lĩnh vực; phát huy sự linh hoạt, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành, các huyện, thành phố, nắm chắc tình hình, tăng cường năng lực phân tích, dự báo để phản ứng chính sách kịp thời, phù hợp, hiệu quả, không để bị động, bất ngờ; tích cực phối hợp chặt chẽ trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tổ chức tổng kết công tác năm 2023, đánh giá kết quả đạt được, có gì mới, có gì khác và hiệu quả hơn năm 2022, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024 một cách thực chất, hiệu quả, phấn đấu bảo đảm đạt hoặc hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

1.2. Quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả, toàn diện các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 8; tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả các Luật, Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, đầu tư công năm 2024, các Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX. Chuẩn bị tốt và kịp thời các nội dung trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các nội dung xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo quy định.

Tập trung rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách để khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế; kịp thời phát hiện các bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo, sơ hở, vướng mắc

trong các quy định pháp luật để ban hành theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện. Rà soát toàn bộ các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh; đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đầu tư để tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; chủ động sẵn sàng phương án điều tiết để bảo đảm vận hành các nhà máy thủy điện, cung ứng đủ điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng của doanh nghiệp và người dân trong những tháng cuối năm, tuyệt đối không để thiếu điện. Tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường, giá cả các loại hàng hóa, nhất là các mặt hàng lương thực, thực phẩm, xăng, dầu, sắt, thép và các hàng hóa thiết yếu khác; không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến trong thời gian cuối năm 2023 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các chương trình khuyến mại, hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch, quảng bá sản phẩm, kết nối cung cầu. Nâng cao hiệu quả quản lý thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm.

Tập trung chỉ đạo trồng cây vụ Đông theo khung thời vụ; chủ động triển khai các giải pháp bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân. Chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kịp thời, hiệu quả các biện pháp phòng, chống thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, nhất là Dịch tả lợn Châu Phi, lở mồm, long móng,..., bảo đảm nguồn cung hàng hóa, thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; thực hiện nghiêm Văn bản số 57757/UBND-KT ngày 20/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Công điện số 1097/CD-TTg ngày 16/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Tiếp thu ý kiến kết luận tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 18/12/2023 để hoàn thiện Đề án “Xây dựng Tuyên Quang trở thành Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao và trung tâm sản xuất và chế biến gỗ”, trình thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tập trung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 theo kế hoạch; triển khai thực hiện nghiêm Văn bản số 6155/UBND-KT ngày 07/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đôn đốc thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới.

Triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động xúc tiến du lịch; thực hiện các giải pháp thiết thực thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng bền vững tại các vùng dân tộc thiểu số và miền núi; chú trọng xây dựng các sản phẩm mới, giá trị gia tăng cao, chú trọng phát triển du lịch cộng đồng bền vững tại các vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức Chương trình “Tuyên Quang Chào năm 2024” theo Kế hoạch số 255/KH-UBND ngày 30/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

1.3. Quyết liệt đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các Chương trình mục tiêu quốc gia; các sở, ban, ngành, huyện, thành phố xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2023 cần nghiêm túc tập trung thực hiện, trong đó chú trọng các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại các Văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và của Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện nghiêm Thông báo số 142/TB-UBND ngày 23/11/2023 và Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 10/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; đẩy mạnh giải ngân phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, xử lý các vướng mắc, điểm nghẽn trong việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; phấn đấu tỷ lệ giải ngân năm 2023 trên 90% kế hoạch. Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện và chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn đảm bảo giải ngân tối đa nguồn vốn được giao năm 2023 không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thất thoát lãng phí, tham nhũng, tiêu cực; báo cáo tiến độ thực hiện theo quy định. Chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức Lễ khánh thành dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 6332/UBND-TH ngày 16/12/2023.

Tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng, tài nguyên nước, khoáng sản, đánh giá tác động môi trường; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2024 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định và theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 6327/UBND-KT ngày 15/12/2023; kiểm tra, rà soát việc tuân thủ các thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai, không để tình trạng chậm trễ gây khó khăn cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính. Triển khai thực hiện Văn bản số 1334/TTg-NN ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Văn bản số 5731/UBND-KT ngày 17/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Công điện số 1087/CĐ-TTg ngày 11/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.

1.4. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách nhà nước. Nâng cao hiệu quả quản lý thu ngân sách nhà nước, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, mở rộng cơ sở thu, khai thác nguồn thu còn dư địa, tiềm năng. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp chống thất thu, chuyển giá trốn thuế, gian lận thương mại, đặc biệt trong các hoạt động thương mại trên nền tảng số; thực hiện chế độ hóa đơn điện tử đối với hoạt động ăn uống, kinh doanh xăng dầu; đôn đốc thu hồi các khoản nợ đọng thuế, giảm tỷ lệ nợ đọng; đánh giá, dự báo

chính xác khả năng thu ngân sách năm 2023, đặc biệt là các khoản thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp không bao gồm thu từ sử dụng đất, ghi thu, ghi chi tiền thuê đất và tiền thu từ hoạt động xổ số theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 142/TB-UBND ngày 23/11/2023. Kiểm tra chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả chi ngân sách nhà nước, triệt để tiết kiệm các khoản chi. Triển khai thực hiện nghiêm Văn bản số 6346/UBND-THVX ngày 16/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác quản lý tài sản công.

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về tăng trưởng tín dụng trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận tín dụng dễ dàng, kịp thời, hiệu quả và bảo đảm an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng. Thực hiện đồng bộ hệ thống các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm an toàn, ổn định hoạt động ngân hàng, đáp ứng nhu cầu thanh toán của người dân và doanh nghiệp trong dịp cuối năm 2023 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Triển khai thực hiện Văn bản số 6182/UBND-THVX ngày 09/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Công điện số 1177/CD-TTg ngày 23/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản hiệu quả, an toàn, lành mạnh, bền vững.

1.5. Tiếp tục chú trọng phát triển văn hóa, xã hội. Tập trung thực hiện các giải pháp xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, trong đó quan tâm tới môi trường không gian mạng; thúc đẩy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có chiều sâu, chất lượng, thiết thực.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 840/QĐ-UBND ngày 08/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 14/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Phê duyệt Phương án tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2023-2024. Thực hiện nghiêm Văn bản số 2633-CV/TU ngày 05/12/2023 của Tỉnh ủy về việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học và Văn bản số 6276/UBND-THVX ngày 14/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học và xây dựng văn hoá học đường, Văn bản số 6131/UBND-THVX ngày 06/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo.

Triển khai hiệu quả công tác khám, chữa bệnh; chủ động phát hiện sớm, khống chế kịp thời, hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm, các sự kiện khẩn cấp về y tế cộng đồng. Tập trung thực hiện ngay các giải pháp phù hợp để bảo đảm vắc xin cho Chương trình tiêm chủng mở rộng, không để thiếu vắc xin, xảy ra dịch bệnh. Đẩy mạnh quản lý các bệnh không lây nhiễm, bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích, môi trường y tế, an toàn thực phẩm. Tăng cường các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, sự hài lòng của người dân, bảo đảm an ninh, an toàn tại các cơ sở y tế. Đẩy mạnh thực hiện các chương trình, dự án đầu

tư cho y tế theo Thông báo số 145/TB-UBND ngày 12/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Thông báo kết luận cuộc họp về tiến độ triển khai thực hiện dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội lĩnh vực y tế; bảo đảm thuốc, trang thiết bị và vật tư y tế phục vụ khám bệnh, chữa bệnh theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 5672/UBND-THVX ngày 14/11/2023. Triển khai thực hiện nghiêm Văn bản số 6336/UBND-THVX ngày 16/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024; Văn bản số 6082/UBND-THVX ngày 04/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các giải pháp hoàn thành chỉ tiêu về BHXH, BHYT, BHTN năm 2023.

Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo, hỗ trợ người có công, các đối tượng chính sách, người nghèo, người lao động, người dân khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Triển khai Phong trào "Tết Nhân ái" - Xuân Giáp Thìn năm 2024 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 6260/UBND-THVX ngày 13/12/2023. Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội theo kế hoạch; nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện.

1.6. Đẩy mạnh triển khai toàn diện, đồng bộ cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tiếp tục cập nhật, hoàn thiện chức năng Phần mềm liên thông 02 nhóm thủ tục hành chính “Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí” bảo đảm thuận tiện cho người dân. Đẩy mạnh rà soát, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế, sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo quy định. Triển khai thực hiện Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Ban hành Phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Tuyên Quang; triển khai xây dựng vị trí việc làm theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 6315/UBND-NC ngày 15/12/2023.

Làm tốt công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toám. Tiếp tục thực hiện nghiêm Văn bản số 5285/UBND-NC ngày 24/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ. Tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Thực hiện đúng quy định về tiếp công dân; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, phù hợp thực tiễn đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở.

Củng cố quốc phòng, an ninh; triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đảm bảo an ninh trên các lĩnh vực. Tập trung đấu tranh với các loại tội phạm có quy luật gia tăng vào thời điểm cuối năm; thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông dịp Lễ Giáng sinh, Tết Dương lịch 2024. Làm tốt công tác thông tin, truyền thông, tăng cường truyền thông nhấn mạnh kết quả tích cực đối với những vấn đề được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết liệt chỉ đạo tháo gỡ, giải quyết, các thành tựu nổi bật, điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, tạo không khí phấn khởi cho năm mới. Chú trọng phát hiện, đưa tin về những mô hình hay, cách làm hiệu quả, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt để kịp thời biểu dương, phát huy, nhân rộng; không đưa thông tin chưa được kiểm chứng, gây hoang mang dư luận.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư trong việc thực hiện nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản này.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp đề tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh, phát triển kinh tế - xã hội, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, công tác giải ngân vốn đầu tư công theo yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết nêu trên, chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ, Ngành Trung ương bảo đảm kịp thời, đúng quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Văn bản này; thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện; kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như trên (thực hiện);
- Báo Tuyên Quang, Đài PTTH tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH (Hth65).

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sơn